

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน ลูกแต่ละคนต้องดูแลและเกียจของลูกเอง ลูกต้องการน้ำมันของความรู้และโยคะเพื่อที่จะลูกสว่างอยู่อย่างปลอดภัยท่ามกลางพายุไต้ฝุ่นตามอย่างแน่นอน
- คำถาม:** ความเพียรพยายามใดที่ทำให้ลูกได้รับมรดกที่แฝงตัวจากพ่อที่แฝงตัว?
- คำตอบ:** การอยู่อย่างสำรวจตน ด้วยการอยู่ในความเงียบสงบและในการจดจำระลึกถึงพ่อลูกจะได้รับมรดกที่แฝงตัว เป็นสิ่งที่ดีมากถ้าลูกละร่างกายของลูกในการจดจำระลึกถึง ไม่มีความยากลำบากใดในสิ่งนี้ พร้อมกับกับการจดจำระลึกถึง ลูกต้องรับใช้ด้วยความรู้และโยคะนี้ ถ้าลูกไม่สามารถทำสิ่งนี้และแล้วทำการมาโยคะลูกได้รับพรถ้าลูกทำให้ผู้คนมากมายมีความสุข คำพูดและพฤติกรรมของลูกต้องบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์
- เพลง:** นี่คือการบรรพระหว่างผู้เข้มแข็งและผู้อ่อนแอ

โอม ซานติ บาบาอธิบายแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่ลูกฟังเพลงเช่นนี้ ลูกแต่ละคนควรจะไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้สำหรับตนเอง ลูกๆ รู้ว่าเมื่อบางคนตายจะมีการจุดตะเกียงให้สว่างไว้ 12 วันสำหรับดวงวิญญาณนั้น ลูกกำลังเตรียมการที่จะตายและลูกก็กำลังเพียรพยายามที่จะทำให้ตะเกียงของลูกเองลูกสว่าง ผู้ที่จะลูกร้อยเข้าไปในลูกประจำคือผู้ที่เพียรพยายามทำสิ่งนี้ ปวงประชาไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของลูกประจำนี้ ลูกต้องเพียรพยายามที่จะไปข้างหน้าในลูกประจำแห่งชัยชนะ ลูกต้องใส่ใจดูแลเพื่อที่ว่ามายา, แมวไม่ทำให้ลูกทำบาปซึ่งจะดับตะเกียงของลูก ลูกต้องการทั้งพลังความรู้และพลังโยคะสำหรับสิ่งนี้ พร้อมกับมีการมีโยคะลูกต้องมีความรู้นี้ด้วยเช่นกัน ลูกแต่ละคนต้องดูแลและเกียจของลูกเอง ลูกต้องเพียรพยายามจนถึงเวลาสุดท้าย ขณะที่ลูกกำลังวิ่งแข่งขันลูกต้องดูแลและเกียจของลูกนั้นอย่างดีมากที่จะไม่ให้กระพริบหรือดับไป เหตุนี้เองลูกต้องเติมน้ำมันแห่งความรู้และโยคะนี้ทุกวัน ถ้าลูกไม่มีพลังโยคะใดเลยลูกจะไม่สามารถวิ่งได้และดังนั้นจึงถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง มีวิชาต่างๆ มากมายในโรงเรียน และถ้าบางคนไม่ดีในบางวิชาเขาต้องเพิ่มความเพียรพยายามอย่างมากที่จะศึกษาวิชาคณิตศาสตร์(อีกวิชาหนึ่ง) สิ่งเดียวกันใช้กับที่นี่ วิชาของการทำงานรับใช้ด้วยร่างกายก็ดีมากด้วยเช่นกัน ลูกได้รับพรจากผู้คนมากมายผ่านสิ่งนี้ ลูกบางคนรับใช้ด้วยความรู้นี้ วันแล้ววันเล่างานรับใช้จะเฝ้าแต่เพิ่มขึ้นต่อไป เจ้าของหนึ่งคนสามารถมี 6 ถึง 8 ร้าน แต่ไม่ใช่ว่าทุกร้านสามารถดำเนินการเช่นเดียวกัน บางร้านก็มีลูกค้าน้อยกว่าและบางร้านก็มีมากกว่า วันนั้นจะมาถึงเมื่อลูกไม่มีเวลาที่จะหลับนอนในเวลากลางคืน ทุกคนจะมารู้ว่า บาบา, มหาสมุทรแห่งความรู้, ได้มาเพื่อเติมยาม(apron)ของพวกเขาด้วยเพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลาย ในเวลานั้นลูกมากมายจะมา, อย่าได้ถามเลย! เมื่อมีร้านใดขายของที่ดีมากในราคาถูกผู้คนก็บอกต่อกันไป ลูกๆ รู้ว่าคำสอนราชาโยคะเหล่านี้ง่ายดายมากที่จะเข้าใจ เมื่อทุกคนรู้ว่าพวกเขาสามารถได้รับเพชรพลอยของความรู้ที่นี้ พวกเขาจะเฝ้าแต่มา ลูกต้องเฝ้าแต่รับใช้ด้วยความรู้และโยคะนี้ ถ้าลูกไม่สามารถรับใช้ด้วยความรู้หรือโยคะ ลูกก็สามารถได้คะแนนโดยการทำงานรับใช้ด้วยร่างกาย ลูกจะได้รับพรจากผู้คนมากมาย ลูกต้องให้ความสุขแก่ผู้อื่น นี่คือเหมือนที่ไม่แพงเลย นี่คือเหมือนแห่งเพชรและพลอยที่ไม่สูญสลาย พวกเขาทำลูกประจำของเพชรพลอยทั้ง 8 และกราบไหว้บูชา แต่พวกเขาไม่รู้ว่าลูกประจำนั้นแทนใคร ลูกๆ เข้าใจว่าลูกกลับมาคือควรแก่การกราบไหว้อย่างไร และลูกกลายเป็นผู้กราบไหว้บูชาอย่างไร ความรู้ที่ไม่มีใครอื่นในโลกรู้หรือศรัทธาอย่างยิ่ง! ลูกๆ ดวงดาวที่โชคดี เวลานี้มีศรัทธาว่าลูกเคยเป็นนายของสวรรค์ และลูกกลายเป็นนายของนรกในเวลานี้ เมื่อลูกกลายเป็นนายแห่งสวรรค์ ลูกจะกลับมาใช้ชาติเกิดที่นั่น เวลานี้ลูกกำลังกลายเป็นนายของสวรรค์อีกครั้งหนึ่ง เพียงลูกๆ บรรพหมินที่รู้เกี่ยวกับยุคบรรจบพบกันนี้ ที่เหลือของโลกนั้นอยู่ในยุคเหล็ก ทุกยุคแตกต่างกัน เมื่อลูกอยู่ในยุคทองลูกจะกลับมาใช้ชาติเกิดในยุคทอง เวลานี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกัน, ถ้าลูกคนใดจากร่างของลูกไป, ลูกจะกลับมาใช้ชาติเกิดที่นั่นตามสันสการ์ของลูก ลูกๆ บรรพหมินเป็นของยุคบรรจบพบกัน ศุภรเหล่านั้นเป็นของยุคเหล็ก ลูกได้รับความรู้ในยุคนั้น ลูกๆ บรรพหมินและบรรพหมินเป็นองค์แห่งความรู้, ผู้ที่ในเวลานี้อยู่ที่การบรรจบพบกัน ในทางปฏิบัติ ลูกต้องวิ่งแข่งขันและดูแลร้าน ลูกไม่สามารถดูแลร้านได้ถ้าลูกไม่ได้เข้าถึงความรู้และโยคะนี้ บาบาจะให้คำตอบแทนของงานรับใช้ที่ลูกทำ เมื่อไฟบูชายัญถูกสร้างขึ้น บรรพหมินหลายประเภทก็ไปที่นั่น บ้างได้รับบริจาคจำนวนมาก และบ้างก็ได้รับน้อยกว่า พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดได้สร้างไฟบูชายัญของความรู้ของรูตราในเวลานี้ เราเป็นบรรพหมินและเป็นธุรกิจของเราที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์ไปเป็นเทพ ไม่มีไฟบูชายัญใดที่จะถูกกล่าวได้ว่าพวกเขากำลังกลายเป็นเทพจากมนุษย์ สิ่งนี้ถูกเรียกว่าไฟบูชายัญของความรู้ของรูตรา และสิ่งนี้ก็ถูกเรียกว่าสถานศึกษาเล่าเรียน(พาทชالا)ด้วยเช่นกัน ลูกทุกคนสามารถได้รับสถานภาพเทพด้วยการศึกษาความรู้และโยคะนี้ บาบาได้แนะนำลูกแล้วว่า

ลูกได้มาที่นี้จากการอยู่ในดินแดนสูงสุดกับบามา ลูกพูดด้วยเช่นกันว่าลูกเป็นผู้อาศัยของดินแดนสูงสุด ในเวลานี้ลูกกำลังสร้างสวรรค์โดยการทำตามการกำหนดของบามา ผู้ที่สร้างโลกนั้นจะกลายเป็นนายของโลกนั้นอย่างแน่นอน ลูกเข้าใจว่าลูกเป็นดวงดาวที่โชคดีที่สุดในโลก ผู้ที่เป็นพระอาทิตย์แห่งความรู้ พระจันทร์แห่งความรู้และดวงดาวแห่งความรู้ มหาสมุทรแห่งความรู้ทำให้เรากลายเป็นเช่นนี้ พระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาวนั้นเป็นทางวัตถุ และมีการเปรียบเทียบเรากับสิ่งเหล่านั้น และแล้วเราจะกลายเป็นพระอาทิตย์แห่งความรู้ พระจันทร์แห่งความรู้ และดวงดาวแห่งความรู้ เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ผู้ที่กำลังทำให้เราไปเป็นเช่นเหล่านั้น ชื่อเหล่านี้ให้ไว้แก่เราอย่างแน่นอน เราเป็นลูกๆของพระอาทิตย์แห่งความรู้ผู้ที่ถูกเรียกว่ามหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี้ บามาพูดว่า พ่อมาและทำให้ลูกหัดเทียบกับพ่อเอง เป็นที่นี้ที่ลูกต้องกลายเป็นพระอาทิตย์แห่งความรู้และดวงดาวแห่งความรู้ ลูกเข้าใจว่าในอนาคตลูกจะกลายเป็นนายแห่งสวรรค์อีกครั้งที่นี้อย่างแน่นอน ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับความเพียรพยายาม เราเป็นนักเรียนผู้ได้รับชัยชนะเหนือมายา ผู้คนเหล่านั้นอดทนต่อความยากลำบากอย่างมาก ฯลฯ เพื่อที่จะควบคุมจิตใจของพวกเขา ลูกไม่ต้องทำหะรุะโยคะ ฯลฯ บามาพูดว่า ลูกไม่ต้องมีประสบการณ์ความยากลำบากใดๆ ฯลฯ พ่อเพียงพูดว่า ลูกต้องมาหาพ่อและตั้งมั่นลูกเพียงแต่ต้องจดจำพ่อ พ่อได้มาเพื่อพาลูกๆ กลับบ้าน ไม่มีมนุษย์คนใดจะพูดเช่นนี้ แม้ว่าบางคนเรียกตนเองว่าอัสวร(พระเจ้า) พวกเขาจะไม่เรียกตนเองว่าผู้นำทาง บามาพูดว่า พ่อเป็นผู้นำทางหลัก พ่อคือความตายเหนือความตายทั้งหมด มีเรื่องราวเกี่ยวกับสตัยวันสาวิตรี เพราะเธอได้มีความรักสำหรับผู้ที่มีร่างกาย เธอจึงมีประสบการณ์ของความทุกข์ ลูกๆ ดวงวิญญาณกลับมามีความสุขที่รู้ว่าพ่อจะพาลูกดวงวิญญาณกลับบ้านและลูกจะไม่มีวันกลับมาไม่มีความสุข ลูกเข้าใจว่าบามาได้มาเพื่อพาลูกกลับไปบ้านที่แสนหวานของลูก บ้านนั้นลูกเรียกว่าสถานที่แห่งการหลุดพ้น สถานที่เหนือเสียง มีการกล่าวหาว่าพ่อเป็นความตายเหนือความตายทั้งหมด (ความตาย)นั้นเพียงแต่หน้าดวงวิญญาณเดียวไป ในขณะที่พ่อเป็นความตายที่ยิ่งใหญ่ เมื่อ 5000 ปีที่แล้วด้วย เมื่อพ่อได้กลายเป็นผู้นำทางและพาทุกคนกลับบ้าน เจ้าบ่าวนี้นำลูกๆ เจ้าสาวทั้งหมดกลับบ้าน และตั้งมั่นลูกต้องจดจำท่าน ลูกเข้าใจว่าเวลานี้ลูกกำลังศึกษาและลูกจะมาที่นี้อีกครั้งหนึ่ง ลูกต้องกลับไปยังบ้านที่แสนหวานของลูกก่อน และแล้วจึงลงมาที่นี้อีกครั้ง ลูกๆ เป็นดวงดาวแห่งสวรรค์ ก่อนหน้านี้ลูกเคยเป็นดวงดาวของนรก ลูกๆ ถูกเรียกว่าเป็นดวงดาว ลูกนั้นถูกเรียกว่าดวงดาวที่โชคดีตามลำดับกันไปตามความเพียรพยายามที่ลูกทำ ลูกได้รับสมบัติของปู่ของลูก นี่คือเหมือนที่เต็มไปด้วยพลังอย่างมาก อย่างไรก็ตามเหมือนนี้ปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น มีเหมือนประเภทอื่นมากมายที่เฝ้าแต่ปรากฏขึ้น ถ้าลูกจะแสวงหาสิ่งเหล่านั้น ลูกจะพบมากมาย ลูกเพียงแต่พบเหมือนของเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายนี้เพียงครั้งเดียว มีตำรามากมายแต่จะไม่สามารถลูกเรียกว่าเพชรพลอย บามาถูกเรียกว่ามหาสมุทรแห่งความรู้ นี่คือเหมือนที่ไม่มีตัวตนของเพชรพลอยของความรู้ที่ไม่สูญสลาย ย่อม(apron)ของเรากำลังได้รับการเติมเต็มด้วยเพชรพลอยเหล่านี้, ลูกๆ ควรจะมีประสบการณ์ของความสุข ลูกทั้งหมดควรมีความภาคภูมิใจทางจิตวิญญาณในสิ่งนี้ ร้านที่ทำธุรกิจอย่างมากกลายเป็นที่รู้จัก ลูกต้องสร้างปวงประชาพร้อมกันกับทายาท ลูกต้องเติมเต็มย่อม(apron)ของลูกที่นี้ด้วยเพชรพลอยเหล่านี้ และแล้วไปและให้ท่านแก่ผู้อื่น พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดคือมหาสมุทรของความรู้ และท่านกำลังเติมเต็มย่อม(apron)ของลูกด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้เหล่านี้ ไม่ใช่มหาสมุทรนั้นที่พวกเขาได้วาดภาพที่มีเทพได้รับการถวายเพชรพลอยเติมลาด ลูกไม่สามารถได้รับเพชรพลอยจากมหาสมุทรนั้น เป็นเรื่องของเพชรพลอยของความรู้นี้ ตามละคร ลูกจะได้รับเพชรพลอยจากเหมือนเหล่านี้อีกครั้ง เมื่อลูกไปในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาอีกครั้งจะมีเพชรและพลอยที่ไม่มีขีดจำกัดที่ลูกจะใช้สร้างวัด ฯลฯ ของลูก เมื่อแผ่นดินไหว ฯลฯ เกิดขึ้นทุกสิ่งถูกฝัง จะมีการสร้างประสาทร่าง ฯลฯ มากมายที่นั่น ไม่ใช่เพียงหนึ่ง ที่นี้ด้วย ผู้ปกครองมีการแข่งขันมากมายกับกันและกัน ดังนั้นลูกๆ เข้าใจว่าจะมีการสร้างอาคารเช่นเดียวกับวงจรถั่วแล้ว จะมีการสร้างอาคาร ฯลฯ อย่างง่ายดายมากที่นั่น วิทยาศาสตร์จะให้การช่วยเหลือมากมาย แต่คำว่า “วิทยาศาสตร์” จะไม่คงอยู่ที่นั่น ในอินดี คำว่า “วิทยาศาสตร์” ถูกเรียกว่า “วิญญาณ” ทุกวันนี้มีการใช้ชื่อวิญญาณบวณ คำว่า “วิญญาณ” ใช้กับความรู้ ญาณและโยคะรวมกันถูกเรียกว่าวิญญาณ เราได้รับเพชรพลอยผ่านความรู้นี้และเรากลับมามีพลาณามียดีเสมอผ่านโยคะ นี่คือนิยามของญาณและโยคะ ซึ่งจะช่วยให้มีการสร้างอาคารขนาดใหญ่มากมายขึ้นในดินแดนสุขาวดี เวลานี้เรากำลังมาถึงความรู้ทั้งหมดนี้ ลูกเข้าใจว่าลูกกำลังทำให้บาร์ตไปเป็นสวรรค์ ลูกต้องไม่มีความผูกพันใดๆกับร่างกายของลูกอีกต่อไป ลูกดวงวิญญาณจะต้องละร่างกายของลูก และไปยังสวรรค์ที่ที่ลูกจะได้รับร่างกายใหม่ เมื่อลูกอยู่ที่นั่น ลูกจะเข้าใจด้วยเช่นกันว่าเมื่อใดที่ลูกจะจากร่างเก่าของลูกและรับร่างใหม่ ที่นั่นไม่มีการตกใจหรือความทุกข์ เป็นสิ่งที่ดีที่จะรับร่างใหม่ บามากำลังทำให้เราเป็นเช่นเดียวกันกับที่ท่านเคยทำในวงจรถั่วแล้ว เรากำลังกลายเป็นเทพจากมนุษย์ มีศาสนาเดียวกันจำนวนนับไม่ถ้วนในวงจรถั่วแล้วเช่นที่มีอยู่ขณะนี้ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เขียนไว้ในกิตะ มีการกล่าวว่า ผ่านบราห์มาจึงมีการสร้างศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป ลูกสามารถอธิบายว่าการทำลายล้างศาสนาที่นับไม่ถ้วนทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างไร การสร้างศาสนากำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ บามาเมื่อศาสนาเทพได้หายไปโดยสิ้นเชิง ดังนั้นสิ่งนั้นจะสามารถอยู่มาตั้งแต่ก่อนการบันทึกเวลาได้อย่างไร? สิ่งเหล่านี้ง่ายดายมาก อะไร

ถูกทำลาย? ศาสนาจำนวนนับไม่ถ้วนทั้งหมด เวลานี้มีศาสนาจำนวนนับไม่ถ้วน เวลานี้เป็นเวลาสุดท้าย ลูกควรมีความรู้ทั้งหมดนี้ไว้ในสติปัญญาของคุณ ไม่ใช่เพียงแค่ชีพบบาเท่านั้นที่อธิบาย บาบานี้ไม่ได้อธิบายสิ่งใดหรือ? ท่านก็มีบทบาทของท่านที่จะเล่นด้วย ศรีมัทของบราห์มาได้รับการจดจำด้วย ลูกจะไม่พูดว่าศรีภุชณะได้ให้ศรีมัท ทุกคนที่นั่นเป็น “ศรี” (สูงส่ง) และดังนั้นพวกเขาไม่ต้องการคำแนะนำ เป็นที่นี้ที่ลูกได้รับคำแนะนำของบราห์มา ที่นั่นคำแนะนำของทุกคน ราชา ราชินี และปวงประชาจะสูงส่ง บางคนต้องให้หนทางเหล่านั้นแก่พวกเขามาก่อนหน้านี้อย่างแน่นอน เหล่าเทพคือผู้ที่เคยได้รับคำสั่งที่สูงส่ง เป็นด้วยศรีมัทที่สวรรค์ถูกสร้างขึ้นและด้วยคำแนะนำของปีศาจที่นรกถูกสร้างขึ้น ชีวาให้ศรีมัทแก่ลูก สิ่งเหล่านี้ง่ายตายมากที่จะเข้าใจ ร้านทั้งหมดเหล่านี้เป็นของชีพบบาและลูกคือลูกๆผู้ที่ดำเนินการร้านเหล่านั้น ชื่อของผู้ที่ดูแลร้านอย่างดีก็ได้รับการยกย่องเช่นเดียวกับในธุรกิจอื่นๆ อย่างไรก็ตามเพียงจำนวนน้อยที่สามารถทำธุรกิจนี้ ลูกทั้งหมดควรทำธุรกิจนี้ แม้เด็กเล็กๆก็สามารถทำธุรกิจของความรู้และโยคะนี้ เพียงแต่เก็บดินแดนแห่งความสงบและดินแดนของความสุขไว้ในสติปัญญาของคุณ ผู้คนเหล่านั้นพูด: ราม! ราม! ที่นี้ลูกต้องคงอยู่ในความเงียบสงบและมีการจดจำระลึกถึง ไม่มีความจำเป็นต้องพูดสิ่งใด ดินแดนของวิษณุและดินแดนของชีวาเป็นสิ่งที่ง่ายตายมากที่จะเข้าใจ จดจำบ้านที่แสนหวานของคุณและอาณาจักรที่แสนหวานของคุณ พวกเขาให้มนตราทางร่างกายในขณะนี้คือมนตราที่ละเอียดอ่อน การจดจำระลึกถึงนี้ละเอียดอ่อนอย่างที่สุด ด้วยการจดจำระลึกถึงนี้เรากลายเป็นนายของโลก ลูกไม่ต้องพรัมนตราใดๆ เพียงแต่อยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกไม่ต้องทำเสียงดังใดๆ เราได้รับมรดกที่แฝงตัวของเราจากพ่อที่แฝงตัวด้วยการกลับมาสำรวจตรวจสอบตนเองและอยู่ในความเงียบสงบ เป็นการดีมากที่จะละร่างกายขณะอยู่ในการจดจำระลึกถึงนี้ ไม่มีความยากลำบากใดเลยในสิ่งนี้ ผู้ที่ไม่สามารถคงอยู่ในการจดจำระลึกถึงควรฝึกฝนสิ่งนี้ บอกทุกคนว่าบาบาพูดว่า จดจำพ่อและความคิดสุดท้ายของคุณจะนำลูกไปสู่จุดหมายปลายทาง เป็นด้วยการจดจำระลึกถึงนี้ที่บาปของคุณจะปลดเปลื้องไปและแล้วพ่อจะส่งลูกไปสวรรค์ เป็นการง่ายที่จะเชื่อมโยงโยคะของสติปัญญาของคุณกับชีพบบา ที่นี้ลูกต้องรับคำตักเตือนทั้งหมด ถ้าลูกต้องการกลับมาบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์(สโตประธาน) พฤติกรรมของคุณควรจะเป็นบริสุทธิ์ และคำพูดและทุกสิ่งอื่นของคุณควรบริสุทธิ์ นี่หมายถึงลูกต้องพูดกับตนเอง เมื่อลูกพูดกับมิตรของคุณ ลูกต้องพูดด้วยความรัก มีเพลงหนึ่ง: “โอ ที่รัก จงพูดคำพูดที่ประมาณค่ามิได้เสมอ!” ลูกคือรูปบาสันต์ Rup Basant (โยคีที่ประพรมเพชรพลอยแห่งความรู้) ลูกๆ ดวงวิญญาณกลายเป็นรูป (rup) พ่อเป็นมหาสมุทรของความรู้ ดังนั้น ท่านจะมาและพูดความรู้ที่น้อยอย่างแน่นอน ท่านพูดว่า พ่อมาเพียงครั้งเดียวและนำร่างกายมาใช้ เวทย์มนต์นี้ไม่น้อยเลย บาบาก็เป็นรูปบาสันต์(Rup Basant)ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้ไม่มีตัวตนไม่สามารถพูดได้ เหตุนี้เองท่านจึงต้องใช้ร่างกาย แต่ท่านไม่ได้เข้ามาสู่วงจรของการเกิดและการตาย ลูกๆ ดวงวิญญาณมาเกิดและกลับมาใช้ชาติเกิด ลูกๆ อุทิศตนเองแก่พ่อ ดังนั้นบาบากล่าวว่า ลูกไม่ควรมีความผูกพันยึดมั่นต่อสิ่งใด อย่าได้คิดว่าสิ่งใดเป็นของคุณ บาบาสั่งวิธีการที่ฉลาดมากสำหรับลูกที่จะจบสิ้นความผูกพันยึดมั่น ลูกต้องถามพ่อทุกอย่างก้าว มายาเป็นเช่นที่ว่าเธอชกลูกล้มลง สิ่งนี้เป็นเหมือนการชกมวยอย่างแท้จริง หลายคนได้รับบาดเจ็บและแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ พวกเขาแม้กระทั่งเขียนว่า บาบามาตาบตีฉันและทำให้ใบหน้าของฉันสกรปรก เป็นราวกับว่าพวกเขาตกลงมาจากชั้นสี่ ถ้าลูกมีความโกรธนั้นก็เหมือนกับการตกลงมาจากชั้นสาม สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าใจอย่างมาก เพียงแต่มองดู, ลูกบางคนร้องขอเทพ พวกเขาขอให้บาบาส่งเทพไปให้ เพื่อที่ว่าพวกเขาจะสามารถรับฟังมูรลืออย่างถูกต้องแม่นยำ สิ่งอำนวยความสะดวกนี้ด้วยได้ถูกจัดเตรียม เมื่อหลายคนฟังเทพเหล่านั้น สติปัญญาของพวกเขาสามารถเปิดขึ้นและมากมายได้รับคุณประโยชน์ เมื่อผู้ใดก่อตั้งวิทยาลัย เขาก็ได้รับปัญญาอย่างมากในชาติเกิดหน้าของเขา บาบากล่าวว่า จงซื้อเครื่องบันทึกเสียงและผู้อื่นมากมายจะได้รับคุณประโยชน์จากสิ่งนั้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เพื่อที่จะกลับมาสโตประธาน ลูกจะต้องระมัดระวังอย่างมาก รักษาอาหาร เครื่องดื่ม คำพูด พฤติกรรม และทุกสิ่งอื่นของคุณให้บริสุทธิ์มาก กลายเป็นรูปบาสันต์เช่นพ่อ
2. เต็มยาม(apron)ของคุณด้วยเพชรพลอยแห่งความรู้ที่ไม่สูญสลายจากเหมือนที่ไม่มีตัวตนและคงอยู่ในความสุขที่ไม่มีขีดจำกัด ขณะที่ลูกเฝ้าแต่ให้ท่านเพชรพลอยเหล่านี้แก่ผู้อื่น

พร: ขอให้ลูกกลายเป็นตัวของการจดจำระลึกถึงโดยเป็นผู้ทำลายความผูกพันยึดมั่นและด้วยเหตุนี้จึงจบสิ้นชื่อ

และร่องรอยทั้งหมดของความทุกข์และความไม่สงบ

ผู้ที่อยู่ในสำนักรู้อย่างสม่ำเสมอของผู้เดียวสามารถทำให้สภาพของพวกเขาสม่ำเสมอและมั่นคง(ek-ras) การมีสภาพที่สม่ำเสมอและมั่นคงหมายถึงการได้สัมผัสกับความหวานชื่น(ras) ของความสัมพันธ์ทั้งหมด และการได้มาซึ่งการบรรลุผลทั้งหมดจากผู้เดียว ผู้ที่ทำให้พ่อเป็นของพวกเขาในทุกความสัมพันธ์และอยู่ อย่างเป็นตัวของการจรรย์ระลึกถึงได้อย่างง่ายดายกลายเป็นผู้ทำลายความผูกพันยึดมั่น ผู้ที่ทำลายความ ผูกพันยึดมั่นไม่สามารถรู้สึกถึงคลื่นแห่งความทุกข์ใดๆของการหารายได้, ในการดูแลทรัพย์สินสมบัติของพวกเขาหรือใครก็ตามที่กลับมาล้มป่วย ผู้ทำลายความผูกพันยึดมั่นหมายความว่าไม่มีชื่อหรือร่องรอยของ ความทุกข์หรือความไม่สงบ และความไร้กังวลอย่างสม่ำเสมอ

คติพจน์:

ผู้ที่ให้อภัยคือผู้ที่เมตตาและเฝ้าแต่ให้พรแก่ทุกคน

***** โอม ขานติ *****